

Xây dựng chi bộ,
đảng bộ cơ sở "bốn tốt"

**Mấy ý kiến về việc tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở
lần này**

Đại hội đảng bộ cơ sở là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng bộ cơ sở, là hình thức sinh hoạt chính trị, tư tưởng quan trọng nhất của tổ chức đảng ở cơ sở. Nó thể hiện tập trung và sâu sắc nhất tính chất lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu trong sinh hoạt của tổ chức đảng. Đại hội đảng bộ cơ sở quyết định nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, tổ chức của đảng bộ và toàn bộ sự hoạt động của cán bộ, đảng viên. Do đó, nó ảnh hưởng quyết định đến sự trưởng thành của đảng bộ, của phong trào và đời sống của quần chúng ở địa phương, đơn vị.

Đại hội đảng bộ cơ sở lần này lại tiến hành tổng điều kiện cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt nhất, giai đoạn quyết định thắng lợi. Vì vậy các cấp ủy đảng cần coi trọng và tập trung chỉ đạo tốt các đại hội đảng bộ cơ sở, làm cho các đại hội đảng bộ cơ sở đạt được những yêu cầu cơ bản dưới đây:

1- Quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết của Trung ương Đảng về đường lối, nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thể hiện trong việc kiểm điểm tình hình, xác định phương hướng phấn đấu và hoạt động của đảng bộ trong thời gian tới. Phải trên cơ sở nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc hiện nay mà nhìn lại sự hoạt động của đảng bộ, xem lại những chủ trương và kết quả công tác, xem tinh thần của cán bộ, đảng viên đã đáp ứng được yêu cầu mới của cách mạng chưa? Ví dụ: các đảng bộ cơ sở ở nông thôn sẽ kiểm điểm sâu sắc vấn đề lãnh đạo thâm canh tăng năng suất bảo đảm yêu cầu sản xuất lương thực, thực phẩm, lãnh đạo, xây dựng dân quân du kích, phòng

không nhân dân, góp phần tăng cường lực lượng quốc phòng, phục vụ giao thông vận tải... Những đảng bộ miền núi kiểm điểm kỹ ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp chung của cả nước, xem sự đóng góp của đảng bộ và nhân dân địa phương đã xứng đáng với yêu cầu của tiền tuyến chưa, đã xây dựng hậu phương vững chắc chưa? v.v... Từ thực tế đó, biểu dương mặt tốt, người tốt, phê phán những quan điểm, tư tưởng sai lầm, đấu tranh khắc phục tư tưởng hữu khuynh, bảo thủ trì trệ. Nâng cao ý thức quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược trong toàn đảng bộ và nhân dân, tạo một chuyển biến mạnh mẽ và vững chắc về tư tưởng và hành động.

Thể hiện sự quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng, phương hướng và mục tiêu phấn đấu sắp tới của các đảng bộ cơ sở phải mang tinh thần cách mạng tiến công cao, đồng thời phải phản ánh đúng đắn tình hình đặc điểm của địa phương, đơn vị mình. Phải tập trung vào những khâu quan trọng và khâu yếu của đảng bộ. Hết sức tránh lối sao chép nghị quyết của cấp trên thành nghị quyết của mình, không đề ra được những mục tiêu tiến công cụ thể, biện pháp tổ chức thực hiện tích cực.

Trước mắt, đại hội đảng bộ cơ sở nông thôn cần bàn bạc và quyết định những biện pháp tích cực để giành vụ sản xuất đông xuân 1967 - 1968 thắng lợi toàn diện và vượt bậc.

Đi đôi với việc đẩy mạnh cuộc cách mạng kỹ thuật, cần hết sức coi trọng việc hoàn thiện quan hệ sản xuất mới. Tiếp tục củng cố và tăng cường lực lượng của hợp tác xã, cải tiến quản lý, dân chủ hoá sản xuất và phân phối, thực hiện đúng đắn các chính sách, nhất là chính sách để lại 5% ruộng đất cho xã viên. phải có biện pháp nghiêm khắc đối với cán bộ, đảng viên không nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách trên và chạy theo con đường làm giàu riêng lẻ.

Đối với nhiệm vụ chiến đấu, đi đôi với việc xây dựng lực lượng và đánh địch cần hết sức coi trọng vấn đề phòng không nhân dân, bảo vệ tính mệnh và tài sản của quần chúng, bảo đảm và tổ chức đời sống của quần chúng phù hợp với thời chiến. Vận động quần chúng làm tốt hơn nữa công

tác giao thông vận tải, bảo đảm yêu cầu cao nhất cho chiến đấu, sản xuất và đời sống của quần chúng.

2 - Thông qua đại hội đảng bộ cơ sở lần này cần kiện toàn được một ban đảng ủy mới, bảo đảm phương hướng giai cấp và tiêu chuẩn của Đảng, tiêu biểu cho ý chí cách mạng của đảng viên và quần chúng, có khả năng tổ chức, lãnh đạo được phong trào quần chúng tiến lên một cách mạnh mẽ. Đảng ủy viên phải là những đồng chí nhiệt tình cách mạng cao, có lập trường, quan điểm giai cấp vững vàng, kiên quyết và gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, có năng lực tổ chức và lãnh đạo quần chúng, có trình độ hiểu biết và kinh nghiệm nhất định về sản xuất và chiến đấu; có đạo đức tác phong công tác tốt, liên hệ chặt chẽ với quần chúng và được quần chúng tín nhiệm. Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn về đức, tài, đại hội sẽ chú trọng lựa chọn những cán bộ, đảng viên ưu tú, xứng đáng vào cấp ủy, nhất là những đồng chí vốn trước đây thuộc những tầng lớp cơ bản. Cần bảo đảm cho đảng ủy cơ sở ở nông thôn bao gồm số lớn đồng chí vốn xuất thân từ thành phần bản cố nông và trung nông lớp dưới, trong xí nghiệp thì số lớn đảng ủy viên phải là những người xuất thân từ công nhân và công nhân đang trực tiếp sản xuất. Trong cơ cấu cấp ủy trước hết phải bảo đảm tiêu chuẩn, không nên vì cấu tạo thành phần các ngành tham gia mà hạ thấp tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Trong khi bầu cử đảng ủy, chú ý đưa thêm lực lượng mới nảy nở trong phong trào đấu tranh của quần chúng, trong đó chú trọng cán bộ trẻ và cán bộ nữ, làm cho đảng ủy được tăng cường về chất lượng cũng như về số lượng. Mặt khác phải bảo đảm sự kế tục trong lãnh đạo nhằm phát huy những kinh nghiệm hay đã tích lũy được và tạo điều kiện cho cấp ủy đi sâu vào lãnh đạo kinh tế, kỹ thuật và tổ chức đời sống quần chúng.

Lãnh đạo nói chung và lãnh đạo kinh tế nói riêng phải có quá trình tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy việc thay đổi cán bộ lãnh đạo một cách thiếu thận trọng, gạt bỏ quá nhiều một lúc, và thiếu chuẩn bị, bồi dưỡng trước là không tốt. Tuy nhiên, phải chống bảo thủ, hữu khuynh, kiên quyết đưa ra

ngoài đảng ủy những người có phẩm chất chính trị xấu, người có khuyết điểm nghiêm trọng, không còn tín nhiệm với đảng viên và quần chúng, hoặc một số ít đồng chí vì tuổi già, vì năng lực quá yếu không còn làm nổi nhiệm vụ nữa. Phải làm cho cấp ủy luôn nhạy cảm với cái mới, có tác dụng đoàn kết cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm tốt mọi công tác. Để việc bầu cử được tốt, các cấp ủy cần chú ý giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên đối với việc bầu cấp ủy. Làm cho cán bộ, đảng viên nhận rõ vị trí quan trọng của cơ quan lãnh đạo đảng bộ, nắm vững phương hướng giai cấp và tiêu chuẩn lựa chọn người vào đảng rồi tự mình giới thiệu người mà mình tín nhiệm (đảng ủy không nên đưa danh sách dự kiến của mình ra trước). Căn cứ vào đó, đảng ủy tập hợp, phân tích đầy đủ, nghiên cứu thận trọng, tiếp thu những ý kiến giới thiệu đúng, sửa chữa những sai sót trong danh sách giới thiệu của mình. Khi bầu phải để cho đảng viên tự lựa chọn người vào cấp ủy, không nên gò ép theo danh sách đã định sẵn. Song phải chú ý uốn nắn những tư tưởng lệch lạc như cảm tình riêng, tư tưởng địa phương, cục bộ, v.v...

3 - Thông qua đại hội đảng bộ cơ sở lần này mà thực hiện tốt thêm một bước việc mở rộng sinh hoạt dân chủ ở trong Đảng. Tình trạng chung hiện nay là nhiều đảng viên chưa thực sự được bàn bạc, góp ý kiến vào báo cáo, đề án công tác của đại hội; chưa mạnh dạn phê bình cấp ủy; báo cáo và đề án công tác thì làm tràn lan không xoáy vào những vấn đề lớn. Có nơi đảng viên còn bị gò ép trong việc bầu cử cấp ủy. Vì vậy, có nơi sau khi tổ chức đại hội, cán bộ đảng viên vẫn không hồ hởi, phấn khởi, chưa tích cực công tác, nội bộ phát sinh vấn đề không tốt. Chúng ta cần hết sức tránh những thiếu sót trên. Trong kỳ đại hội đảng bộ cơ sở lần này, chúng ta phải bảo đảm cho đồng bào cán bộ đảng viên thật sự tham gia vào việc kiểm điểm đánh giá tình hình, vào bản đề án công tác mới; mạnh dạn phê bình cấp ủy, đấu tranh mạnh mẽ đối với những tư tưởng sai lầm trong đảng bộ; được tự do lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, có tín nhiệm vào cấp ủy. Có như vậy chúng ta mới tập trung được trí tuệ của tập thể đảng

viên, mới đề cao được tinh thần tự giác của đảng viên đối với những nghị quyết của đại hội và ra sức thực hiện những nghị quyết đó, mới tăng cường được sự đoàn kết, nhất trí trong đảng bộ, tạo điều kiện đẩy mạnh mọi công tác.

Muốn vậy trước khi họp đại hội, đảng ủy cần phân công nhau về các chi bộ báo cáo những nét lớn trong bản dự thảo về tình hình và nhiệm vụ mới của đảng bộ, bản kiểm thảo chung của đảng ủy và riêng của từng đảng ủy viên. Các chi bộ hướng dẫn đảng viên thảo luận, phân tích, phát biểu ý kiến bổ sung vào đề án và chuẩn bị phát biểu ý kiến ở đại hội. Trong đại hội, cần chú ý phát huy tự do tư tưởng, phải dành nhiều thời gian để đảng viên phát biểu ý kiến, xoáy vào những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp chính, những vấn đề then chốt nhất và có ý nghĩa quyết định, phê bình cấp ủy và đấu tranh với những quan điểm sai lầm trong đảng bộ, góp ý kiến vào phương hướng công tác của đảng bộ. Hết sức tránh lối thông qua đề án, nghị quyết một cách hình thức, chiếu lệ.

Để bảo đảm những yêu cầu cơ bản nói trên, các cấp ủy, nhất là huyện ủy, cần chỉ đạo chặt chẽ đảng ủy cơ sở trong khi chuẩn bị báo cáo, đề án công tác cũng như chuẩn bị việc bầu cử đảng ủy và tổ chức đại hội. Ban thường vụ huyện ủy cần phân công nhau về các xã để cùng với các huyện ủy viên phụ trách xã nghiên cứu tình hình chung của xã, tình hình đảng bộ, cấp ủy cơ sở, v.v... trực tiếp giúp đảng ủy làm báo cáo, kiểm thảo và đề án công tác, làm cho những văn kiện này có chất lượng cao về chính trị, tư tưởng, rút ra được những bài học kinh nghiệm có tác dụng giáo dục, chỉ đạo sâu sắc. Sau đó, tập thể ban thường vụ huyện ủy nghe và góp ý kiến về phương hướng công tác cho từng đảng bộ. Làm thế nào để có thể giúp từng đảng bộ cơ sở xác định đúng phương hướng, mục tiêu phấn đấu cụ thể, thích hợp với từng vùng sản xuất, tập trung giải quyết đúng khâu trọng yếu của địa phương để đẩy mạnh phong trào. Đối với việc lựa chọn người vào cấp ủy, huyện ủy cần lãnh đạo tiêu chuẩn, phương hướng giải cấp và cơ cấu chặt chẽ, tránh chủ quan, phiến diện trong khi nhận xét con

người, hết sức tôn trọng ý kiến của đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc đánh giá, nhận xét cán bộ; thận trọng và khách quan khi kết luận vấn đề.

Sau đại hội đảng bộ cơ sở, huyện ủy cần tiếp tục chỉ đạo sát cơ sở, giúp các chi bộ tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của đại hội, tạo ra một sự chuyển biến mới trong hành động, đánh dấu bước tiến bộ mới của đảng bộ. Đối với những đảng bộ yếu, huyện ủy cần đi sát giúp đảng bộ đó giành một số thành tích bước đầu để làm đà thúc đẩy mọi mặt công tác. Những nơi có nhiều cấp ủy viên mới, cấp ủy trên cần coi trọng việc bồi dưỡng, hướng dẫn những đồng chí đó mau đảm đương được nhiệm vụ.

Chuẩn bị và làm tốt đại hội đảng bộ cơ sở là một công tác rất quan trọng. Đó là trách nhiệm chung của toàn đảng bộ, nhưng sự chuẩn bị của các đảng ủy cơ sở và sự chỉ đạo của đảng ủy cấp trên trực tiếp có ý nghĩa quyết định. Các cấp ủy này cần chỉ đạo chặt chẽ việc mở đại hội để đại hội mang lại kết quả tốt đẹp, tạo nên một bước chuyển biến mới mạnh mẽ trong phong trào ở địa phương, đơn vị.